

Sinh viên K51 đi thực tập ở Ninh Bình và Quảng Ninh Theo chương trình và kế hoạch chào mừng, từ ngày 15/06 đến ngày 30/06/2009, hai nhóm sinh viên K51 (2006-2010) của Khoa Ngôn ngữ học đã đi thực tập, đi tìm hiểu và bàn hai tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh. Đây là dịp để sinh viên có cơ hội khám nghiệm, vận dụng những kiến thức ngôn ngữ học đã được tiếp nhận trong thời gian qua. N

Nhóm đi Ninh Bình về thực tập tìm hiểu và bàn xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Tại đây, trong một thời gian ngắn, 19 sinh viên đã đi thăm hỏi và gặp gỡ với các cô Địch Huệ Ngọc đã tiến hành 2 công việc chính: khảo sát ngôn ngữ làng nghề thêu ren Văn Lâm (Ninh Hải – Hoa Lư) và tìm hiểu tình hình học tập, giảng dạy và sự đóng góp SGK môn Ngữ văn trong trường phổ thông.

Nhóm sinh viên thứ 2 của K51 đã tiến hành khảo sát học sinh ngữ âm tiếng Sán Dìu tìm hiểu và bàn huyện Hoàn Bồng (Quảng Ninh), đi thăm hỏi và gặp gỡ ThS. Nguyễn Kim Thoa. Tiếng Sán Dìu là một trong những ngôn ngữ dân tộc thiểu số hiện nay chưa có chữ viết riêng, những nghiên cứu chuyên sâu về thời gian này còn rất hiếm hoi. Vì vậy, tiến hành khảo sát học sinh ngữ âm tiếng Sán Dìu có ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ của dân tộc này.

Ở cả hai địa điểm, các sinh viên của K51 đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền và nhân dân địa phương và đã thu được kết quả thực tập tốt.

Qua đợt thực tập này, các sinh viên không chỉ có cơ hội khám nghiệm và áp dụng kiến thức ngôn ngữ học đã có mà còn có cơ hội để thực hành những kỹ năng cần thiết (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phỏng vấn sâu, phỏng vấn bán cấu trúc, kỹ năng quan sát và ghi chép...). Không những thế, sinh viên còn có cơ hội để tìm hiểu những địa điểm mới và khám phá những nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Chắc chắn, những kiến thức và kỹ năng có được từ đợt thực tập này không chỉ giúp cho sinh viên K51 có được một báo cáo thực tập tốt mà còn sẽ giúp ích nhiều cho công việc sau này.

Đó đây là một số hình ảnh về đợt thực tập này.



Xuất phát



Bác ơi, cháu hỏi cái này



Cháu hỏi cái này ...khó quá!



Ông Lưu Văn Lương đang nhả kẹo tẩm thuốc (bầu nhả) làng nghề thêu ren Văn Lâm



Đi thực tập sống thật. Đi đi thì ...cô thuyền



Đổi thì cơm ngày...ba bữa



Quả và bình thì có ở Ninh Bình & Quảng Ninh